



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย และการประชุมออนไลน์ในทุกพื้นที่

ตามที่มีประกาศของกรุงเทพมหานครลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ประกาศให้มีการปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถาบันการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งประกาศของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ให้ข้อแนะนำในเรื่องการดำเนินการประชุมออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ของรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

- 1) ปิดส่วนงานทั้งหมดในพื้นที่พญาไทและพื้นที่บางกอกน้อย โดยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ยกเว้นหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล หรือ ศูนย์ทันตกรรม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรที่ให้บริการในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเหล่านั้น และให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบสลับกันเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานได้ตามความเหมาะสมและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- 2) ส่วนงานในพื้นที่สาธิตและวิทยาเขตในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในส่วนงานให้เหลือเท่าที่จำเป็นและให้บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสลับกันเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานได้ตามความเหมาะสมและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีผู้ให้บริการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มทุกชนิด ขอให้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้เปิดทำการได้ตามปกติแต่ไม่ให้มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ยกเว้นการซื้อกลับบ้าน

- 3) การประชุมมหาวิทยาลัยและการประชุมส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินการประชุมผ่านเครือข่ายออนไลน์ ในทุกพื้นที่และวิทยาเขต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางการรับรองมติที่ประชุมที่มีผลทางกฎหมายโดยละเอียด ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล